

Thế giới bí mật của các triệu phú Hoa Kỳ

Tác Giả: H&ng Quang

Thứ Bảy, 21 Tháng 8 Năm 2010 12:22

Chuyện lạ là có nhiều người đã hiểu sai đi sống các triệu phú Hoa Kỳ.



Phong cách sống của ông triệu phú Bill Binnie. Photo courtesy: AP

Khi báo Forbes công bố Hoa Kỳ là xấp xỉ có nhiều triệu phú đô la nhất thế giới thì chuyện này không làm ai ngạc nhiên, vì mức xấp xỉ có GDP bằng hàng trăm quốc gia nhỏ trên thế giới cũng là mà ...nghèo thì mới là chuyện lạ!

Chuyện lạ là có nhiều người đã hiểu sai đi sống các triệu phú Hoa Kỳ. Thốt ra cũng đúng, vì đa số các triệu phú này sống 'làm thịnh' như mới người, không ném tiền qua cửa sổ như các đời gia đình Nga, Tàu, Ba Tây, Việt thì làm sao bền và tôi biết chắc anh ta có vài chục triệu đô bền nhà băng?

Claire Bradley, một người báo công sự và tài liệu và nghiên cứu về các triệu phú USA, mới đây có bài viết về 7 huyền thoại chúng ta hay gán cho các triệu phú đô la như sau:

Đầu tiên ta cần nhìn các triệu phú (TP) trốn thuế. Bên cạnh biết số TP chỉ chi m 1% của hàng nghìn người kiếm ra tiền để mua, lợi nhuận thu bao trùm đến 40% toàn bộ số thu hàng năm dân chúng mua cho Sở Thuế chính phủ! Dĩ nhiên cũng có hàng tay nhà giàu 'ma bùa' qua mặt, hàng đã số đầu bù hỏi thăm số các khác và bị phát gãy lưng!

Thứ nhì là không phải các TP đã làm như gia tài của mình gì cả. Theo quyển "The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America's Wealthy" của Thomas J. Stanley thì chỉ có 20% toàn bộ các TP là có hàng gia tài.

Thứ nhì là nhiều nhà giàu đã tay nghề gây dựng công việc. Đó là hàng người bình thường phải đi làm full time như mới khác. Không có chuyện một người thân TP ngã ra chết thì chỉ một đêm là con cháu trở thành một người giàu trên đường phố, ai cũng phải làm việc rất cố gắng.

Kiểm soát nhất là khi chúng ta cần nhìn các TP sống tự mình giàu và an toàn thì thực tế họ hết số âu lo, nào là thuế má, tiền học phí hay các của con cái và mortgage ra làm sao, y hệt như một người bình thường khác. Người nào mới giàu thì mới lo lắng họ càng tăng cao hơn thấy rõ!

Đa số các TP đầu tư nghiệp phẩm học, khoảng 80%. Có khoảng 18% có bằng master. Có khoảng 50% "đi làm công việc cao", và phần còn lại sống dựa vào một doanh nghiệp nhỏ, từ quan lý "lười ăn lười chịu"

Khác với các TP nhìn nhiều quốc gia có nhiều "nouveau riche" như Nga, Tàu, Việt, Ba Tây, mới mà "đầu tiên đường phố" phải là chiếc xe Ferrari hay Roll-Royces bóng câu cửa nhà, đa số các TP

Thế giới bí mật của các triệu phú Hoa Kỳ

Tác Giả: Háng Quang

Thứ Bảy, 21 Tháng 8 Năm 2010 12:22

Hoa Kỳ lái xe...Ford. Có sang hơn chút nữa thì họ rời tay chi c Cadillac, có nhiều tay không đi "Mercedes hay "con BMW, mà chỉ sắm chi c Lincoln mới là chán mới !

Thế có ra các TP Hoa Kỳ không "đánh giá cao" xe hơn vì họ biết xe hơn không phải là ngu ngốc đâu đâu có lài. Mua xe Roll-Royces "bóng nhún nhún" giá trên 300,000 đô la và chạy ra khỏi hãng đã mua ngay gần 40% giá trị của nó thì đâu họ làm gì!

Các TP cũng lên quần bên các sân golf suốt ngày, với đi đâu xì gà tây bít trên môi là hình ảnh sai lầm. Chỉ có 20% các TP Hoa Kỳ là ngốc và họ mà thôi. Các TP khác đâu "đi cà" như chúng ta. Bên đâu ng t ng ng i không rời "tiền sinh ra tiền", các TP cũng vất vả kiếm tiền như mọi người vậy. Không đi làm thì làm sao tiền chảy vào các trống ng m c ngân hàng?

Như thế các nhà TP Hoa Kỳ không phải là loại ng i lù lùng gì hết. Họ là các anh Joe bình thường, đi làm, có con, lo lắng và dĩ nhiên...ngã bnh như chúng ta. Có thể họ là ng i gi i giang xu t s c, nhưng phần đông do "đi m hôi, xót con m t" chỉ không làm gì sai trái, đó là ch a k đa s đóng thu đàng hoàng nữa.

Ngày nay các TP Hoa Kỳ là những ng i s ng bình thường trong phạm vi tài sản (có những ng i l như t phú Warren Buffet giàu hơn nghìn tỷ gi i mà l i căn nhà ngày xưa ông bà mua có 32,000 đô la và đi xe cũng...t h i không kém)

Họ chi xài khá khôn ngoan, không hề ném tiền qua cửa sổ, có ng i còn có ý thức tiết kiệm nữa. Nhưng thói quen t t đ p đó đã trở thành mua t k lu t mà họ theo gần như suốt đời.

Hoa Kỳ là quốc gia t t đ p nhất thế gi i và chuyển các khả năng mua ra bình đẳng với tất cả mọi người. Ai cũng có thể trở thành TP, nếu làm ăn và đâu họ khôn ngoan.

Vậy thì nếu Tám Tàng có lái chi c xe Ford đời... B o đời thì cũng không nên tay thân làm chi. Nếu Tám Tàng sống ở Mỹ thì có thể sẽ là triệu phú đô la nếu "h i đ đ i u k i n" như v a nêu, hay con và cháu của Tám sẽ mua tiền không xu n u Tám đời họ thì nó là việc làm giàu là bình thường ng x C Hoa này!

No regret!